



คำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)บ่อพลอย

ที่ ๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ได้กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบบริการและวิชาการด้วยกลไกบริหารยุทธศาสตร์แบบครบวงจร รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดระบบบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และเป็นเครื่องมือในการกำกับและประกันคุณภาพของระบบต่างๆ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจรับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วย

๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย	ประธานคณะทำงาน
๒ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย	รองประธานคณะทำงาน
๓ นางสาวปราณี พวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔ นางพัลลภสรณ์ ไข่มุก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๕ นางสาวสุธาสิณี จักรเพชร เกสัชกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๖ นางทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๗ นางสาวอร่าม แพนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๘ นายบุญชัย อุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๙ นายภักดี ศรีสินชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐ นายอาร์ดร สมานทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑ นายสุรเชษฐ์ พิภเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒ นายธนากร เจนสิริจรรยา นักวิชาการสาธารณสุข	คณะทำงาน
๑๓ นายสุรศักดิ์ บุญญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นางบุญเรือง วิทมาสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาหน้าที่

๑.มอบ/ถ่ายทอดนโยบายและแนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในรูปแบบของเครือข่ายบริการ

๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC) มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์(LAB) เภสัชกรรม/คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คปส.) และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ(IT)

๓.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตาม (รพ.สต.ติดตาม)

๔.ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์)

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)บ่อพลอย